

ตี๋ออง ร็องข้าว
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๐๖.๓๐-๐๖.๔๕ น.

(นายกฯ สั่งปราบ“บุหรีไฟฟ้า” ให้เห็นผลภายใน ๓๐ วัน)

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่าน “ตี๋ออง ร็องข้าว” ในวันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องบุหรีไฟฟ้าครับ ทราบกันแล้ว นะครับว่า ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปกำกับดูแลให้บุหรีไฟฟ้าหมดไปจากสังคมไทย โดยตั้งเป้าหมาย ๓๐ วัน ท่านนายกฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โทษของบุหรีไฟฟ้าและข้อกฎหมาย ทำอย่างไรก็ได้ให้พี่น้องประชาชน ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

สำหรับการดำเนินการนั้น ต้องจัดการกับผู้นำเข้าเสียก่อน ต้องมีการตรวจตราเข้มข้นในทุกจุด และจับกุมผู้ขายอย่างจริงจัง งานนี้มีการบูรณาการ คือทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกรมศุลกากร ท่านนายกฯ ท่านเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน เรื่องนี้ขอให้เป็นที่ร่วมกันของทุกคน ในสังคม จึงขอความร่วมมือจากทุกคน และทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแลเยาวชน ในสังคม ถ้าหากพบเห็นการขายให้กับเด็กและเยาวชน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจเพื่อดำเนินคดีทันที

(การขออนุญาตทำงานและการออกใบอนุญาตคนต่างด้าว)

มาต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับคนต่างด้าวครับ บ้านท่านหรือธุรกิจและกิจการของครอบครัวท่าน มีคนต่างด้าวทำงานอยู่ด้วยหรือไม่ครับ ตอนนี้ กรม. ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน

การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อที่จะ
แก้ไขกฎกระทรวงนี้ใหม่เพราะว่าเดิมที เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทำงาน
ให้แล้ว คนต่างด้าวต้องมารับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานด้วยตนเอง
แต่ฉบับแก้ไขนี้ ไม่ต้องมารับด้วยตนเองแล้วนะ เพราะว่าสามารถมอบอำนาจ
ให้ใครมารับแทนได้ จะรับทางไปรษณีย์หรือทางออนไลน์ก็ได้ นี่ก็เป็นการ
อำนวยความสะดวกให้ทั้งคนต่างด้าว และนายจ้างผู้ประกอบการ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับใบอนุญาต ที่สำคัญคนต่างด้าวที่ทำงาน
อยู่กับท่าน ก็ต้องลางานเพื่อเดินทางไปรับใบอนุญาต แบบนี้ไม่เวิร์คครับ
ก็เลยต้องมีการปรับกันใหม่ให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้มีคนต่างด้าวที่มีเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย
จำนวนมากครับ ก่อนที่จะเข้าไปทำงานในที่ใดที่หนึ่ง เจ้าจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตทำงานเสียก่อน โดยกฎกระทรวงในการขออนุญาตทำงาน การออก
ใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้มีการกำหนดช่องทางในการขอใบอนุญาตทำงานไว้หลายวิธีครับ
ไม่ว่าจะเป็น มายื่นด้วยตนเอง หรือนายจ้างมายื่นแทน แต่พอเจ้าหน้าที่
ออกใบอนุญาตทำงานให้แล้ว บังคับให้คนต่างด้าวต้องมารับใบอนุญาตทำงาน
ที่กรมการจัดหางานด้วยตนเอง ก็เลยไม่ค่อยสะดวกและเป็นการเพิ่มภาระ
ในการไปติดต่อราชการ นายจ้างผู้ประกอบการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นบาง
คนต้องจ่ายค่าเดินทางให้ลูกจ้าง บางที่ต้องหยุดกิจการกันเลยทีเดียว

กฎกระทรวงที่จะแก้ไขนี้ ใช้ในการขอใบอนุญาตทำงานของ
คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรทุกประเภท รวมถึงคนต่างด้าว
ที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ และการจัดงาน
เทศกาลดนตรีด้วยนะครับ สาระสำคัญก็คือทำให้การขอใบอนุญาตคนต่างด้าว
เกิดความสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องมารับใบอนุญาตด้วยตนเองนั่นเอง

(นัดถกจีน-เมียนมา สัปดาห์หน้า รับเหยื่อคอลเซนเตอร์)

มาถึงเรื่องมาตรการการปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์ซึ่งตอนนี้กำลังเข้มข้น ดีฮ้องร้องข่าว ก็พยายามที่จะนำมาเสนอกันทุกวันหากมีความเคลื่อนไหวนะครับ สำหรับกรณีการส่งตัวคนจีนจากเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ล็อตที่ ๒ ซึ่งในขณะนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีและน่าจะจบลงได้เร็ว ท่านรองนายกฤษฎิธรรม ท่านเดินหน้าเต็มสูบครับ ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ก็จะมีการประสานประเทศต่างๆ มารับตัวไป ซึ่งทางจีนกำลังพิจารณาร่วมกันอยู่ ที่สำคัญต้องมีกระบวนการคัดแยกคัดกรองกันให้ชัดเจน และขณะนี้ที่จังหวัดสระแก้วก็มีการเตรียมการเพื่อรับตัวคนไทยจากปอยเปต ประเทศกัมพูชา กลับสู่ประเทศไทย

สถานการณ์ในขณะนี้พี่น้องแนวหน้า ทหารหาญของเรา ก็กำลังสกัดกั้นชายแดนทั้งหมดกันอย่างเข้มแข็ง ตามนโยบาย Seal Stop Safe ซึ่งท่านรองนายกฤษฎิธรรม ท่านก็บอกว่า จากที่ท่านเห็นและตรวจสอบดู ท่านเห็นว่าทางเมียนมาเค้าก็มีความจริงจังในการดำเนินการอยู่นะครับ อย่างในพื้นที่พญาตองซู ทางมอญก็ได้จัดการอย่างเต็มที่ และได้มีการขีดเส้นตายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งไทยคาดว่าจะมีการประชุมไตรภาคี ระหว่าง ไทย-เมียนมา-จีน ในต้นสัปดาห์หน้านี้นะครับ และในตอนนีักระทรวงการต่างประเทศก็กำลังประสานอยู่ โดยจะมีตัวแทนในระดับปฏิบัติการ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย มากมายหลายหน่วยงานที่ต้องมาตกลงกันในเรื่องบทบาทและหน้าที่กันให้ชัดเจน ผู้สื่อข่าวไปถามท่านรองนายกฤษฎิธรรม ว่า เรื่องนี้คาดว่าจะเมื่อไรจะจบ ท่านกฤษฎิธรรม ท่านบอกว่า ต้องใจเย็นๆ กันหน่อย ตัวท่านเองท่านก็อยากให้ทุกอย่างจบภายในวันนี้พรุ่งนี้ละครับ แต่มันทำไม่ได้ ต้องรอบคอบ พิถีพิถันกันหน่อย ทำไปทำมา ไม่รอบคอบถี่ถ้วน อาจจะมีการปล่อยเหยื่อออกมาเป็นฝั่งแต่ครั้ง

คราวนี้ไม่เกรนขึ้นกันละครับ เพราะเส้นทางธรรมชาติมีจำนวนมาก จะแอบเข้ามาทางไหนก็ได้ เอาเป็นว่า ตอนนี่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการคัดกรอง เพราะถ้าเราคัดกรองดีๆ อาจเจอคนผิดสวมรอยเข้ามา การเจอคนผิดก็ทำให้เราสามารถขยายผลไปถึงต้นตอได้ เพราะฉะนั้น ใจเย็นๆ กันไว้ นะครับ พี่น้อง รัฐบาลสู้ไม่ถอย และสู้ชาติใจอย่างแน่นอนครับ

(กระทรวงสาธารณสุข จัดส่ง ‘มุ้งสู้ฝุ่น’ ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง)

มาต่อกันที่เรื่องฝุ่นครับ วันก่อนท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านได้รับจดหมายจากคุณยายทองก้อน ที่อาศัยอยู่ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร คุณยายทองก้อนขอความอนุเคราะห์โครงการมุ้งสู้ฝุ่น เพราะครอบครัวคุณยายทองก้อนและชุมชนที่คุณยายอาศัยอยู่ มีทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวนมาก พอท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ ท่านอ่านจดหมายจบ ท่านก็ส่งทีมงานกรมอนามัยลงพื้นที่ไปโดยด่วนเลย เพื่อไปดูแลครอบครัวคุณยายทองก้อน และพี่น้องประชาชนในชุมชน ไปถึงก็ไปเคาะประตู ก็อึกๆๆๆ คุณยายทองก้อนครับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาแล้วๆๆๆๆๆ แล้วก็เอา มุ้งสู้ฝุ่น ไปมอบให้ไม่เฉพาะครอบครัวคุณยายนะ เอามุ้งสู้ฝุ่นนี้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทั้งหมด ๙ หลังคาเรือน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM ๒.๕

“มุ้งสู้ฝุ่น” นี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาและวิจัยโดย ผศ.ดร.ภาสกร แฉ่มประเสริฐ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประยุกต์ใช้หลักการทำห้องปลอดฝุ่น คือ “กันฝุ่น กรองฝุ่น และดันฝุ่น” มีการนำไปใช้ในบ้านเรือนที่ไม่สามารถปิดช่องว่าง หรือปิดหน้าต่างให้สนิท โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อุปกรณ์ในการจัดทำมุ้งสู้ฝุ่น ประกอบด้วย ๑) มุ้งผ้าฝ้าย โดยใช้มุ้งผ้าฝ้ายเป็นการสร้างพื้นที่ปิดสำหรับสร้างพื้นที่สะอาด และ ๒) เครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ DIY ทำหน้าที่กรองฝุ่นจาก

ภายนอกเข้ามาในมุ้งและดันฝุ่นและอากาศที่ไม่สะอาดออกจากมุ้งตามหลักการแรงดันบวก ทำให้พื้นที่ในมุ้งมีฝุ่นที่น้อยกว่าภายนอก

(๒ มี.ค.นี้ ๐๘.๐๐ น.ฟังและชมรายการ“โอกาสไทยกับนายกแพทองธาร”)

ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ครับพี่น้อง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธาร ท่านได้กล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยเติบโตสูงกว่าปี ๒๕๖๖ ร้อยละ ๐.๕ นั่นก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นและจะดีขึ้นเรื่อยๆ ท่านนายกฯ ท่านบอกว่า ท่านให้ความสำคัญกับ ๒ นโยบายหลัก คือ ๑. การเกษตรไทย และ ๒. การดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ ๒ นโยบายนี้ ท่านนายกฯ บอกว่าการยกระดับรายได้เกษตรกรเป็นโจทย์ใหญ่และมีความท้าทาย ท่านมีแผนการดำเนินการอย่างไร ไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ ในรายการ “โอกาสไทยกับนายกแพทองธาร” ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคมนี้ เรามีนัดกับท่านนายกฯ เวลา ๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ และติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งที่ NBT ๒ HD เวลาเดียวกันครับ

และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ “ตี๋อ่องร้องข่าว” นำมาเสนอพี่น้องประชาชนในวันนี้หมดเวลาแล้ว “ตี๋อ่องร้องข่าว” ลาไปก่อนนะครับ ผมบุญมาศรีหมาต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีครับ